
 
 

 



 

 
 
 

 วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา 
คร้ังที่ 12/2566 

 วันพฤหัสบดีที ่14 กันยายน พ.ศ. 2566  เวลา  09.00 น. เป็นต้นไป   
    ณ ห้องประชุมพฤกษ์สาธร ชั้น3 ศูนย์อนามัยท่ี9 นครราชสีมา  

 

เร่ือง/วาระ ผู้นำเสนอ หมายเหต ุ
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุม 
1.1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุม 

1.1.1 เรื่องแจ้งจากการประชุมกรมอนามัย ครั้งที่12/2566 
1.2 เรื่องท่ีรองผู้อำนวยการศูนย์ฯ แจ้งให้ที่ประชุม (ถ้ามี) 
1.3 เรื่องท่ีปรึกษากลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม แจ้งให้ที่ประชุม (ถ้ามี) 
     1.3.1 รายงานเครื่องมือวิทยาศาสตร์ตรวจวัดทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม  

 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม กบศ. ครั้งที่ 11/2566 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
      ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 
4.1 สถานการณ์การเงิน 
4.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ และผลการเบิกจ่าย 

ประจำเดือนกันยายน 2566 
4.3 รายงานผลการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2567 ระดับหน่วยงาน  
 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องแจ้งจากกลุ่มวัย/กลุ่มงาน (ถ้ามี) 
5.1 รายงานความพร้อมการรับนิเทศงานกรมอนามัย ประจำปี 2566 
5.2 แผนการจัดรายการวิทยุ (Health literacy) ประจำปี 2567 
5.3 รายงานความก้าวหน้าการจัดอบรมหลักสูตรนักบริบาลชุมชน รุ่น1&2 
5.4 การปักหมุดอบรมพระคิลานุปัฎฐากเขตสุขภาพที่ 9 
 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อนามัยท่ี 9 นครราชสีมา ครั้งที่ 12/2566 
วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2566 

ณ  ห้องประชุมพฤกษ์สาธร ชั้น 3  ศูนย์อนามัยท่ี 9 นครราชสีมา 
 

ผู้มาประชุม 
1 แพทย์หญิงทิพา ไกรลาศ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 9  ประธาน 
2 ทันตแพทย์หญิงกันทิมา เหมพรหมราช รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา กรรมการ 
3 นางสุจิตรา สุมนนอก รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา กรรมการ 
4 นายศมกานต์ ทองเกลี้ยง ที่ปรึกษากลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม กรรมการ 
5 นางชัชฎา ประจุดทะเก หัวหน้ากลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก กรรมการ 
6 นางสาวอัมพร สมพงษ ์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน กรรมการ 
7 นางทรงคูณ ศรีดวงโชติ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น กรรมการ 
8 นางสาวนาตยานี เซียงหนู หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน กรรมการ 
9 ดร.สินศักดิ์ชนม์ อุ่นพรมมี หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ กรรมการ 
10 นางมริษฎา แสงพรม หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ กรรมการ 
11 นางนภัค   นิธิวชิรธร หัวหน้ากลุ่มจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ 
12 ทันตแพทย์หญิงณมน  เพ็ชรนิล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ กรรมการ 
13 นางวรรธนันท์ ทินวัง รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ กรรมการ 
14 ดร.ปุญชรัสมิ์ ศิริทรัพย์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ กรรมการ 
15 นางสาวจีรวรรณ     ชงจังหรีด หัวหน้ากลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน       กรรมการและ

เลขานุการ 
 
ผู้ไม่มาประชุม 

16 นายแพทย์ภรัญวิทย์ อนันต์ดิลกฤทธิ์ รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา กรรมการ 
17 นางอารยา อินต๊ะ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม กรรมการ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายวันเฉลิม   วรศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนขำนาญการ กลุ่ม บรย. 
 
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.  
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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องทีป่ระธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
1.1 เรื่องแจ้งจากประธาน 

แพทย์หญิงทิพา  ไกรลาศ  ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา ประธานการประชุม มีเรื่องแจ้งจากการ   

ประชุมกรมอนามัย ครั้งที่ 12/2566 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2566 และเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
1. แจ้งการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรของศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา ปีงบประมาณ 2567 เพื่อให้การ

บริหารงานมีความ Smart ควบคู่ไปกับบุคลากรมีความก้าวหน้า 
2. การบริหารจัดการตำแหน่งว่าง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ซึ่งจะได้มา 6 ตำแหน่ง บุคลากรที่มี

คุณสมบัติทั้งฝั่งวิชาการ และฝั่งบริการที่มีการเตรียมความพร้อม สามารถสมัครได้ โดยให้เตรียมความพร้อมผลงานใน
การเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น ซึ่งจะมีระยะเวลาในการเตรียมตัวประมาณ 1 ปี 

3. เรื่องเวชศาสตร์วิถีชีวิต (Lifestyle Medicine) ยังคงเป็นกิจกรรมสำคัญที่จะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องใน
ปีงบประมาณ 2567 โดยหน่วยงานมีแผนส่งแพทย์เข้าอบรมจำนวน 1 ท่าน คือ นายแพทย์ปิติคุณ เสตะปุระ 

4. เรื่องแจ้งการประชุมกรมอนามัย สรุปผลการเบิกจ่ายกรมอนามัยเดือน ส.ค. 2566 ภาพรวมเบิกได้ร้อยละ 
89.83 ต่ำว่าเป้าหมายกรมอนามัยที่ตั้งไว้ร้อยละ 93 โดยในหน่วยงานส่วนภูมิภาคผลเบิกจ่าย ศอ.9 ไดร้้อยละ 96.58 สูง
กว่าเป้ากรมอนามัยที่ตั้งไว้ร้อยละ 93 ได้ลำดับที่ 7 จาก 15 หน่วยงานส่วนภูมิภาค ในรายละเอียดงบดำเนินงานเบิกจ่าย
ร้อยละ 95.12 อยู่ในลำดับที่ 8 งบลงทุนเบิกจ่ายได้ร้อยละ 100 รายการเงินกันไว้เหลื่อมปีงบประมาณพ.ศ.2565 ( งบ
ลงทุนปี65) รายการก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง คงเหลืองวด 7-8 งบประมาณ 3,913,000 บาท ทั้งนีก้รมขอให้
เร่งรัดการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 29 ก.ย. 2566 หากไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทัน งบประมาณจะถูกพับไป 

5. รายงานความก้าวหน้าระบบสุขภาพดีวิถีไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ ระยะที่ 2 มีการดำเนินงาน MOU กับ
หน่วยงาน เช่น สปสช. ในการเชื่อมโยงข้อมูล singal sign-on สำหรับยืนยันตัวตนครั้งเดียว ใน App สมุดสุขภาพตาม
ช่วงวัย (Smart citizen digital platform) การพัฒนาระบบต้นแบบการประเมินผู้มีความเสี่ยงที่จะมีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ โดยใช้ระบบ AI  การปรับปรุงและทดสอบการใช้งานสมุดสุขภาพตามกลุ่มวัย การจัดประชุมเรียนรู้การ
ใช้งานระบบสมุดสุขภาพให้เจ้าหน้าที่กรมอนามัย ในส่วนฟังค์ชั่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม มีการทดสอบการใช้งานระบบ
บริการผู้ประกอบการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมตามแพลตฟอร์มที่กำหนด และมีการจัดประชุมทดสอบการใช้งานในวันที่ 
17 ก.ค. - 6 ก.ย. 66 

6. กรอบการประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 17 พ.ศ. 2567 รูปแบบการ
จัดงาน ธีม Lifestyle งบประมาณจากกรมอนามัย ผู้สนับสนุน และค่าลงทะเบียน รวมประมาณกว่า 13 ล้านบาท  จัด
งานมหกรรมวิชาการ จำนวน 3 วัน ในช่วงเดือนพ.ค.- มิ.ย.67 ซึ่งให้ที่ประชุมกรมพิจารณาโครงสร้างคณะกรรมการ 
คณะอนุกรรมการ แผนดำเนินงาน และการมอบหมายงานให้แต่ละหน่วยงานส่งรายชื่อเป็นคณะกรรมการต่อไป 

7. การเตรียมความพร้อมชี้แจงงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2567 นำเสนอร่างปฏิทินงบประมาณ กรอบวงเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพรางก่อนตามหลักเกณฑ์ ซึ่งแจ้งให้หน่วยงานเตรียมความ
พร้อมในการชี ้แจงคำของบประมาณทั้งปี 2567 และ ปี2568 ทั ้งในชั ้นสำนักงบประมาณ และชั ้นสภาพิจารณา
งบประมาณ 

8. รายงานความก้าวหน้าตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ผ่านการทบทวนและนำเสนอต่อคณะกรรมการที่มี
ปลัดกระทรวงเป็นประธานแล้ว อยู่ในขั้นตอนเสนอที่ประชุมผู้บริหารระดับสูงพิจารณาและให้ความเห็นชอบ ตัวชี้วัด
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กระทรวงป ี67 ที่ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการฯ มีจำนวน 7 ตัวชี้วัด ดังนี้ 1) อัตราส่วนการตายมารดา
ไทยต่อการเกิดมีชีพ 2) เด็กไทยมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการสมวัย 3) อัตราการเกิดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อ
จำนวนประชาการหญิงอายุ 15-19 ปี 1,000 วัน  4) ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ  5) ร้อยละของสถานที่
จำหน่ายอาหารผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามกฎหมายกำหนด  6) ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตาม
เกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital Challenge ระดับมาตรฐานขึ้นไป 7) ร้อยละของผู้สูงอายุไม่มีภาวะพ่ึงพิง 

9. รายงานความก้าวหน้าการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ด้านการดูแลสุขภาพด้วยเวชศาสตร์วิถีชีวิตและการ
ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม โดยทางคณะกรรมการจะมีการดำเนินงานจัดประชุมวิชาการระดับชาติด้านเวชศาสตร์วิถีชีวิต
และการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ครั้งที่ 1 ช่วงวันที่ 21-22 ก.ย. 2566 กลุ่มเป้าหมาย 350 คน ประกอบด้วย แพทย์ที่
สนใจด้าน LM และ Wellness 150คน  สหวิชาชีพและพยาบาลที่อบรม workshop (mini) LM 100 คน ผู้สนใจและ
ภาคีเครือข่าย 100 คน  

มติที่ประชุม  รับทราบ   
- App สุขภาพดีวิถีไทย มอบให้ กลุ่ม กส. ศึกษาโครงการสร้างของแพลตฟอร์มตามระบบ IT และให้แต่ละ

กลุ่มงานไปศึกษาเพ่ิมเติมในรายละเอียดการใช้แอพพลิเคชั่น เพ่ือเป็นข้อมูลในการสื่อสารกับพื้นท่ี ต่อไป 
 

1.2 เรื่องแจ้งจากรองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 9 
 1.2.1 ทันตแพทย์หญิงกันทิมา เหมพรหมราช รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ  ได้นำเสนอ  
 1. รายงานการสรุปผลการ internal Audit ภายในหน่วยงาน โดยคณะกรรมการควบคุมภายในศูนย์อนามัยที่ 
9 นครราชสีมา ปีงบประมาณ 2566 มีการนำเสนอข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ จากการสุ่มตรวจสอบงานรพ. จำนวน 4 
แผนก กลุ่มวิชาการและกลุ่มสนับสนุนลงตรวจทุกกลุ่ม นำเสนอข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา โดยให้กลุ่มงานเบิกทุกเดอืน  
ปรับแผนทุก 3 เดือน ปรับลีนกระบวนการเบิกพัสดุจาก 36 แผนก เป็น 28 แผนก และให้คณะกรรมการตรวจสอบ
ภายใน ลงสุ่มตรวจสอบหน้างานทุก 6 เดือน 
 2. รายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการประหยัดพลังงาน  

-  นำเสนอปริมาณหน่วยการใช้ไฟฟ้าย้อนหลัง ปี62 - ปี66 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ยอดเงินค่าใช้ไฟฟ้าปี 66 เฉลี่ย
เป็นเงิน 35,094 บาทต่อเดือน เป็นปริมาณ 386,038 กิโลวัตต์  จากการวิเคราะห์พบว่า ปี 66 ใช้ไฟฟ้าสูงสุดในเดือน 
มี.ค.- ก.ค.ของทุกปี เมื่อเปรียบเทียบกับ 6 เดือนแรกของปี 65 พบว่า มีการใช้ไฟฟ้าเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5.2  
 - นำเสนอค่าน้ำมันเชื้อเพลิงย้อนหลัง ปี62 - ปี66  มีแนวโน้มลดลง ยอดการใช้น้ำมันปี66 มีแนวโน้มลดลง ปี
66 มีการใช้น้ำมัน 20,668 ลิตร เป็นจำนวน 696,033 บาท 

  มติที่ประชุม  รับทราบ 
- ให้คณะกรรมการควบคุมภายในคืนข้อมูลรายงานผลการสำรวจเป็นลายลักษณ์อักษร ให้แต่ละกลุ่มงาน 
- ให้คณะกรรมการตรวจสอบภายใน ลงสุ่มตรวจสอบหน้างานทุก 4 เดือน เพ่ือให้ใกล้เคียงกับอัตราการใช้จริง 
-   ให้คณะกรรมการประหยัดพลังงาน นำเสนอค่าไฟฟ้าเป็นยูนิต ให้มีกลไกการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ในการ

ค้นหาแนวทางประหยัดพลังงาน การติดตั้งโซล่าเซลล์ หน่วยงานได้ขอรับการจัดสรรแบบซื้อขาด งบ 1.3 ล้านบาท  
-  การเปลี่ยนหลอดไฟ จะทยอยเปลี่ยนเมื่อของเดิมชำรุด ใช้หลอด LED มาทดแทน ส่วนเครื่องปรับอากาศจะ

ใช้ตามบีทียู และจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้สเปคตามเล่มบัญชีนวัตกรรมไทย ขอให้เพ่ิมในมาตรการประหยัดพลังงานของปี 67 
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 1.2.2 นางสุจิตรา  สุมนนอก รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ  ได้นำเสนอ 
การขับเคลื ่อนนโยบายในปีงบประมาณ 2567 ประกอบด้วย การปฏิรูปประเทศ การเป็นศูนย์กลางทาง

การแพทย์ และแผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งในแผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกรมอนามัย คือ 
เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพและมีพัฒนาการสมวัย, ประชาชนรอบรู้สุขภาพและมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์  ซึ่งกระทรวง
กำหนดตัวชี้วัดทั้งหมด 193 ตัวชี้วัด และแบ่งเป็น 5 หมวด ประเด็นที่พัฒนาต่อ คือ พฤติกรรมบริโภค เน้นในเรื่องของ
ผักและการบริโภคน้ำตาล น้ำหนักเกิน โรคอ้วน สมองเสื่อม และแม่ตาย  ส่งเสริมการมีบุตร การเตรียมความพร้อมก่อน
มีบุตร  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเด็ก 0-2 ปี  กิจกรรมโสดสมาร์ท และภาวะมีบุตรยาก  
   มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
1.3 เรื่องจากที่ปรึกษากลุ่มพัฒนาอนามัยส่ิงแวดล้อม 

1.3.1 รายงานเครื่องมือวิทยาศาสตร์ตรวจวัดทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 
นายศมกานต์  ทองเกลี้ยง  ที่ปรึกษากลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม  ได้นำเสนอเครื่องมือวิทยาศาสตร์ตรวจวัด

ทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม มีจำนวน 23 รายการ รายงานคุณสมบัติของเครื่องมือแต่ละตัว ปีที่ได้รับ สถานะการใช้งาน 
และวันที่สอบเทียบเครื่องมือของแต่ละรายการล่าสุด  ปัจจุบันพบปัญหาพื้นที่ในการเก็บและการใช้งานวัสดุครุภัณฑ์
เครื่องมือมีไม่เพียงพอ  ทำให้ของต้องกระจายที่เก็บ  ไม่มีห้องทำแลป 

หารือการปล่อยน้ำเสียหลังการบำบัดลงสวนสราญจิตร ปริมาณน้ำเสียมีน้อย ไม่ได้นำไปรดน้ำต้นไม้ และผลการ
ตรวจปลายท่อมีคลอรีนสูง อาจส่งผลให้ปลาในบ่อตายได้ จึงจะปล่อยลงรางระบายน้ำ เพ่ือให้คลอรีนลดลง และลดการที่
จะเป็นแหล่งวางไขข่องยุง 

มติที่ประชุม  รับทราบ  
- ฝากคณะกรรมการ ENV รพ. ไปวิเคราะห์ความต้องการ การใช้งานอุปกรณ์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ตรวจวัด

ทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ทางกลุ่ม สล.นำเสนอ เพื่อใช้วางแผนการใช้งานอุปกรณ์และ Time line การสอบเทียบ
เครื่องมือรว่มกัน และนำผลการวิเคราะห์มานำเสนอในการประชุม กบศ. ครั้งหน้า (เดือน ต.ค. 66) 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม กบศ. ครั้งที่ 11/2566 

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา ครั้งที่ 11/2566 
วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2566  โดยไม่มีการแก้ไข 

 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
 ไม่มี 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 

4.1  สรุปสถานการณ์การเงิน   
       นางมริษฎา แสงพรม หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ ได้รายงานสถานการณ์การเงิน  ศูนย์อนามัยที่ 9 ดังนี้ 
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 1. สถานการณท์างการเงิน เงินบำรุง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566  มียอดยกมา 38,541,650.13 บาท  มีรายรับ
ประจำเดือน 14,916,541.17 บาท รายจ่ายประจำเดือน 25,707,973.65 บาท  เป็นยอดยกไป 27,750,127.65 บาท  
เมื่อหักเงินรับฝากโครงการต่างๆ และเงินรับฝากมัดจำประกันสัญญา มีเงินบำรุงคงเหลือสุทธิ 27,297,869.05 บาท 

2. ดัชนีว ัดทางการเงิน  Current Ratio 15.02  Quick Ratio 14.23  Cash Ratio 10.96  ลูกหนี้ค้างรับ 
8,257,943.02 บาท, เจ้าหนี้การค้า 1,521,809.70 บาท, ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 1,009,855.47 บาท, สินค้าวัสดุคงคลัง 
1,978,229.15 บาท 

3. สถานการณ์การเงิน เงินงบประมาณ ณ  31 สิงหาคม 2566 งบดำเนินงานคงเหลือ 793,816.26 บาท งบ
ลงทุน คงเหลือ 3,913,000 บาท  
 

  มติที่ประชุม  รับทราบ 
 - ฝากตามเรื่องที่ดิน การถอนสภาพที่ดินสาธารณะประโยชน์ ของศูนย์อนามัยที่ 9 ได้ Progress กระบวนการ
ทำถึงขั้นตอนไหน ทำเป็นไฟล์นำเสนอในวันรับนิเทศกรมอนามัย วันที่ 18 –19 ก.ย.66 มอบ อก. ดำเนินการ 
 - ฝากตามเรื่องบัญชีรายรับของรพ. ให้ คกก.พัฒนาระบบบริการ ใช้เป็นตัวชี้วัด โดยใช้ข้อมูลของปี 61- 62 เป็นฺ 
Base line ในการคิด KPI รายกลุ่ม 
 

4.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำเดือน
กันยายน 2566 

      นางสาวจีรวรรณ ชงจังหรีด หัวหน้ากลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน นำเสนอข้อมูล ดังนี้  
      - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา กิจกรรมในระบบ 

DOC ทั้งปี จำนวน 116 กิจกรรม พบว่า กิจกรรมเดือนสิงหาคม  จำนวน 6 กิจกรรม บรรลุตามแผน 6 กิจกรรม (คิด
เป็นร้อยละ100) เมื่อเทียบทั้งปี (ต.ค.65 - ก.ย. 66) จำนวน 113  กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 97.41  สำหรับกิจกรรมเดือน 
ก.ย. 66  มีจำนวน 3 กิจกรรม ในระบบDOC ซึ่งความก้าวหน้าของการดำเนินงานการยื่นเอกสาร ข้อมูล ณ วันที่ 13 
ก.ย.66 พบว่า มีการดำเนินการแล้วยื่นเอกสาร จำนวน 2 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 99.14 อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 
1 กิจกรรม คือ ค่าบริหารหน่วยงาน (ค่าจ้างเหมา)  

      - รายงานผลการเบิกจ่าย (GFMIS) ของศูนย์อนามัยที่ 9 ประจำเดือนกันยายน (ข้อมูล ณ วันที่ 13 ก.ย. 
66) ผลการเบิกจ่ายสะสมในภาพรวม อยู่ที่ร้อยละ 96.43  เมื่อจำแนกรายงบประมาณ พบว่า งบดำเนินงาน ผลการ
เบิกจ่าย อยู่ที่ร้อยละ 94.95  ซึ่งยังคงมีรายการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ ภาพรวมทั้งหมดเป็นจำนวนเงินทั ้งสิ้น    
482,755 บาท (ค่าใช้จ่ายตามสิทธิ์ 222,192 บาท และค่าบริหารหน่วยงาน 260,563 บาท) ที่ต้องเร่งรัดกำกับติดตาม
ให้ตัดเบิกจ่ายในระบบ GFMIS ภายในวันที่ 30 ก.ย. 2566 ซึ่งจะส่งผลให้การเบิกจ่ายงบดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย
ที่กรมอนามัยกำหนด (เป้าหมาย 100) สำหรับงบลงทุน ผลการเบิกจ่าย อยู่ที่ร้อยละ 100  และยังคงมี 1 รายการ คือ 
อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง ซึ่งเหลือ 2 งวด คือ งวด 7 และ 8 เป็นจำนวนเงิน 3,913,000 บาท กรณีไม่คิดงบลงทุน
ผูกพันปี2565 ภาพรวมการเบิกจ่าย ณ สิ้นเดือน ก.ย.66 อยู่ที่ร้อยละ 100 

มติที่ประชุม  รับทราบ  
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4.3 รายงานผลการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2567 ระดับหน่วยงาน 
       นางสาวจีรวรรณ ชงจังหรีด หัวหน้ากลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน นำเสนอ 
              1. แผนปฏิบัติการประจำปี 2567 ของศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา (ขาขึ้น) ที่บันทึกข้อมูลในระบบ DOC
จำนวน 20 โครงการ 127 กิจกรรมสำคัญ ภายใต้งบประมาณท้ังสิ้น 5,756,000 บาท แบ่งสัดส่วน ดังนี้ 

 - ค่าใช้จ่ายพื้นฐาน จำนวน 1 โครงการ เป็นจำนวนเงิน 1,558,340 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.07 
                  - ค่าใช้ในการขับเคลื่อนโครงการ จำนวน 19 โครงการ เป็นจำนวนเงิน 4,197,660 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 72.93 จำแนกเป็นกิจกรรมการขับเคลื่อนโครงการในภารกิจหลัก จำนวน 10 โครงการ เป็นจำนวนเงิน 2,182,745 
บาท และกิจกรรมการขับเคลื่อนโครงการในภารสนับสนุน จำนวน 9 โครงการ เป็นจำนวนเงิน 2,014,915 บาท  
              2. แผนกิจกรรมประชุม อบรม ประจำปี 2567 ของศูนย์อนามัยที่ 9 จำนวน 13 โครงการ 59 กิจกรรม เป็น
จำนวนเงิน 1,532,540 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.51 ของงบประมาณที่ใช้ในการขับเคลื่อนโครงการ ซึ่งในระบบ DOC มี
จำนวนกิจกรรม 48 กิจกรรม เป็นจำนวนเงิน 1,271,640 บาท แผนการเบิกจ่ายในไตรมาส1 ร้อยละ 57.07 และไตร
มาส3 ร้อยละ 93.56 ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางที่กรมอนามัยกำหนด สำหรับกิจกรรมนอก DOC จำนวน 11 กิจกรรม 
เป็นจำนวนเงิน 260,900 บาท 
      3. ข้อสังเกตที่พบ สำหรับวางแผนการดำเนินงาน (ขาลง) ระดับหน่วยงาน ดังนี้ 
   1) พิจารณาการบริหารแผนกิจกรรม ตามวงเงินที่กรมจัดสรร (25:25:25:25) ไปพลางก่อน 
   2) กรณี Template กพร. ร้อยละของการเบิกจ่าย ถ้าคิดคะแนนรายเดือน การบริหาร (ขาลง) ต้อง
ขยับกิจกรรมเดือน พ.ย.-ธ.ค. มาทำในเดือน ต.ค. เพ่ือให้ผลการเบิกจ่ายรายเดือน ต.ค. ผ่าน (ร้อยละ 8) 
   3) แผนการจัดซื้อ-จัดจ้าง ต้องดำเนินการล่วงหน้า เพ่ือให้สามารถตัดเบิกจ่ายในระบบ GFMIS ได้ตาม
แผนรายเดือนท่ีวางไว้ 
   4) กรณีที่ต้องการปรับแผนกิจกรรม ต้องไม่กระทบต่อผลการเบิกจ่ายภาพรวมของหน่วยงาน และ
สอดคล้องกับวงเงินที่ได้รับจัดสรรในแต่ละรอบของหน่วยงาน 
   5) รูปแบบของกิจกรรม 127 กิจกรรมสำคัญ ของหน่วยงาน เป็นในลักษณะประชุม อบรม ถึงร้อยละ 
46.46 

มติที่ประชุม  รับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องแจ้งจากกลุ่มวัย/กลุ่มงาน  
5.1 รายงานความพร้อมการรับนิเทศงานกรมอนามัย ประจำปี 2566 

        นางสาวจีรวรรณ ชงจังหรีด หัวหน้ากลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน นำเสนอข้อมูล ดังนี้ 
  1. แจ้งรายชื่อคณะนิเทศงานกรมอนามัย จำนวน 15 คน 
  2. กำหนดการนิเทศงานของศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา วันที่ 18 -19 กันยายน 2566 
  3. กรอบการนำเสนอข้อมูลการรับนิเทศงาน ได้แก่ Agenda Function Area และManagement โดยมีผู้
นำเสนอ 2 คน ได้แก่ นางสุจิตรา สุมนนอก รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ (ด้านวิชาการ) และ นพ.ภรัญวิทย์ อนันต์ดิลกฤทธิ์   
รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ (ด้านบริการ) 
  4. การเตรียมห้องประชุม แยกรายประเด็น สำหรับเก็บข้อมูลวันที่ 18 กันยายน 2566 
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มติที่ประชุม  รับทราบ 
 5.2 แผนการจัดรายการวิทยุ (Health literacy) ประจำปี 2567 
  นางนภัค  นิธิวชิรธร  หัวหน้ากลุ่มจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นำเสนอข้อมูล ดังนี้ 
 -  (ร่าง) แผนผังรายการ “สุขภาพดี กับศูนย ์อนามัยที่ 9” ออกอากาศทางคลื่นผังรายการ “สุขภาพดี กับ
ศ ูนย ์อนาม ัยที่9” ทุกว ันจ ันทร ์  เวลา 15.10 - 15.30 น.  คลื่นความถี่   AM 729 kHz ออกอากาศทางสถานี
วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา (สวท.)  กำหนดเนื้อหาเรื่องออกอากาศตามฤดูกาล จำนวน 53 
EP และจากการพูดคุยกับผอ.สวท. กลุ่มคนฟัง คือ เกษตรกร ชุมชน และสาวโรงงาน ให้ปรับเนื้อหาเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
ให้เข้าใจได้ง่าย 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
- เสนอให้นำเสียงออกอากาศลงช่อง พอดแคสต์ (podcast) ของศูนย์อนามัย ด้วย  
- เรื่องท่ีจะบรรจุลงผังรายการ และเนื้อหาการออกอากาศ ฝากแต่ละกลุ่มกลับไปทบทวน สื่อสารกันอีกครั้ง 

 
5.3 รายงานความก้าวหน้าการจัดอบรมหลักสูตรนักบริบาลชุมชน รุ่น 1 และ รุ่น 2 

ดร.สินศักดิ์ชนม์ อุ่นพรมมี  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ นำเสนอข้อมูล ดังนี้ 
- หลักสูตรนักบริบาลชุมชน รุ่น 1 จัดอบรมในวันที่ 14-15 ก.ย. 66  มีผู้ลงทะเบียนเข้าอบรมจำนวน 80 คน  

จัดอบรม โดยกลุ่ม ผส. เป็นการฟังบรรยาย 22 ชั่วโมง และฝึกปฏิบัติ 28 ชั่วโมง  รวมหลักสูตร 50 ชั่วโมง  
นางสาวนาตยานี  เซียงหนู  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน  นำเสนอข้อมูล ดังนี้ 

- หลักสูตรนักบริบาลชุมชน รุ่นที่ 2 กำหนดจัดอบรมในวันที่ 25-27 ก.ย. 66 มีผู้เข้ารับการอบรมลงทะเบียน
มาแล้ว 90 คน จัดอบรมโดยกลุ่ม วท. และขอความร่วมมือให้กลุ่ม ผส. รับหน้าที่ในการติดตามและรายงานการฝึก
ปฏิบัติ  เนื่องจากกลุ่มวท. จะต้องจัดกิจกรรมภายใตโ้ครงการงบ สสส. ที่ได้รับงบประมาณมาจากส่วนกลาง ในช่วงเดือน 
ต.ค.- ธ.ค. 66  

- หลักสูตรนักบริบาลชุมชน รุ่นที่ 3 กำหนดจัดอบรมในวันที่ 4 - 6 ต.ค. 66 จัดโดย รพ. ทั้งนี้ นางมริษฏา  
แสงพรม หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ แจ้งข้อค้นพบว่า มีผู้ลงทะเบียนที่จ่ายเงินแล้วจำนวน 10 คน เทศบาลใช้งบปี 66 แต่
หลักสูตรฯ รุ่นที่3 จัดอบรมในปีงบประมาณ 67 จากการสอบถามกลุ่มตรวจสอบภายในกรมอนามัย ให้ออกใบเสร็จให้
ตรงกับงบประมาณในปีที่จัดอบรม จึงต้องแจ้งให้คืนเงิน และจ่ายเงินเข้ามาใหม่ ให้สอดคล้องกับปีงบประมาณที่จัด 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 - การติดตามการฝึกประสบการณ์การฝึกอบรมหลักสูตรนักบริบาลชุมชน ทางกลุ่ม ผส. ยินดีรับเป็น ผู้ติดตาม
และรายงานผลให้ โดยทางกลุ่มได้เซ็ตระบบติดตามไว้แล้ว จะได้เป็น One stop service ในจุดเดียว 
  
 5.4 การปักหมุดอบรมพระคิลานุปัฎฐากเขตสุขภาพที่ 9 

ดร.สินศักดิ์ชนม์ อุ่นพรมมี  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ นำเสนอข้อมูล ดังนี้ 
- พระคิลานุปัฏฐากที่ผ่านการอบรม เป้าหมาย 1 รูป ต่อ 1 ตำบล  ผ่านการอบรมหลักสูตรใดก็ได้ใน 3 

หลักสูตร คือ หลักสูตรขั้นต้น 35 ชั่วโมง  หลักสูตร 70 ชั่วโมง(ต่อยอดจาก 35 ชั่วโมงได้)  หลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก
พระผู้ดูแลผู้สูงอาย ุ15 ชั่วโมง และรายงานสถานการณ์พระคิลานุปัฏฐาก 1 รูป ต่อ 1 ตำบล เขตสุขภาพท่ี 9 มีจำนวน 
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761 ตำบล มีพระศิลาฯ ประจำ จำนวน 353 ตำบล (ร้อยละ 46.39)  ยังไม่มีพระศิลาฯ 408 ตำบล (ร้อยละ56.61)  
และมีพระศิลาฯ ดูแลในตำบลข้างเคียง จำนวน 254 ตำบล รวมแล้วมีพระศิลาฯ ประจำและทดแทนจำนวน 607 
ตำบล (ร้อยละ 79.76) 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
- มอบกลุ่ม กส. ทำ GPS ปักมุดในแผนที่รายตำบล พระศิลาฯ ดูแล 1 ตำบล ท่านไหนดูแล 2 ตำบล  
- ใช้วัดที่เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมในพื้นท่ีเป็นแหล่งฝึกอบรม เพ่ือให้คลอบคุลมกลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่   

 
5.5 กลุ่มอำนวยการ 

นางมริษฏา  แสงพรม หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ  มีเรื่องแจ้ง ดังนี้ 
- แจ้งระดับคะแนนการประเมินข้าราชการเป็น ทั้งหมด 16 ระดับ ดังนี้  ดีเด่น อยู่ในระดับ 5.0 - 4.2  ดีมาก 

อยู่ในระดับ 2.8 - 3.5 และ ดี อยู่ในระดับ 2.7  
- ค่าเสี่ยงภัย ขอให้เบิกตามระเบียบเบิกจ่าย ใช้ใบสแกนลายนิ้วมือเวลาเข้า-ออกการทำงานประกอบด้วย  

มีข้อค้นพบจากตรวจสอบภายในกรมอนามัย การเบิก OT ให้ลงเวลาปฏิบัติงานตามเกณฑ์ให้ครบเวลาที่ขอเบิก ไม่มีชื่อ
ขออนุมัติขึ้นปฏิบัติงาน แต่มีรายชื่อในการขอเบิก ซึ่งได้ทำเรื่องส่งคืนเงินแผ่นดินเรียบร้อยแล้ว 

 
 5.6 กลุ่มแม่และเด็ก 
  นางชัชฎา  ประจุดทะเก  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก มีเรื่องแจ้ง ดังนี้ 
 - แจ้งวันที่ 21-22 ก.ย. 66 จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานอนามัยแม่และเด็กทีจ่ังหวัดบุรีรัมย์ เชิญผอ.เป็น
ประธานในการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ (ใช้งบ วช.) 
 - ได้รับงบเขตสุขภาพที่ 9 จำนวน 55,000 บาท ในการจัดประชุม เรื ่องมารดาตายและการทำแผน
ยุทธศาสตร์เพื่อลดอัตรามารดาตาย ในวันที่ 19 ต.ค. 66 ที่โรงแรมสีมาธานี 

 
5.7 กลุ่มพัฒนาอนามัยส่ิงแวดล้อม 

นายศมกานต์  ทองเกลี้ยง  ที่ปรึกษากลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม  มีเรื่องแจ้ง ดังนี้ 
 - กลุ่ม สล. จะจัดประชุมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ ที่จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 6 ต.ค. 66 
ตามแผนประชุมอบรม ปี67 ที่ได้รับอนุมัต ิ
 - วันที่ 9 ต.ค. 66 ทางมหาวิทยาลัย มทส. จะส่งนักศึกษามาดูงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เรื่อง ระบบ
บำบัดน้ำเสีย จำนวน 90 คน เป็นการบรรยาย ณ ห้องประชุมพฤกษ์สาธร ชั้น 3 และลงดูสถานที่จริง  

 
5.8 กลุ่มวัยเรียน 

นางอัมพร  สมพงษ์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน มีเรื่องแจ้ง ดังนี้ 
 - วันที่ 18 ก.ย. 66 เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการสุขภาพดีด้วยทฤษฎีเพ่ือน
(ตาย) ด้วยหลัก 10 อ. (Thailand for Health ปี 2566) ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จังหวัดขอนแก่น  
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5.9 กลุ่มวัยทำงาน  
นางสาวนาตยานี  เซียงหนู  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน มีเรื่องแจ้ง ดังนี้ 

 - วันที่ 25- 27 ก.ย. 66 จัดอบรม CC รุ่นที่ 2,  วันที่ 31 ต.ค. 66 จัดประชุม งบ สสส. และวันที่ 24-28 ต.ค. 
66 ไปร่วมจัดบูทนิทรรศการร่วมกับทาง รพ. ที่ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์นครราชสีมา ในโครงการแสงนำใจ ไทยทั้ง
ชาติ เดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 
 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
 6.1  ทันตแพทย์หญิงกันทิมา เหมพรหมราช รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ  ขอความร่วมมือหัวหน้ากลุ่มงาน ในการ
คงรายชื่อคนเดิมไว้ก่อนในคณะกรรมการควบคุมภายในปีงบประมาณ 67 เพ่ือให้งานสามารถดำเนินงานต่อไปได้ 
 6.2  ขออัตรากำลังแรงคน จากกลุ่มอำนวยการ ในการขนย้ายสิ่งของ โต๊ะทำงาน ในวันที่ 20 ก.ย.66 เพื่อให้มี
ห้องทำงานทีส่อดคล้องกับคำสั่งปรับโครงสร้างองค์กร  

มติที่ประชุม  รับทราบ    
 
ปิดการประชุมเวลา 12.40 น. 

นัดประชุมครั้งต่อไป  เดือนตุลาคม 2566 

 

 

นายวันเฉลิม  วรศรี   บันทึกรายงานการประชุม 
นางสาวจีรวรรณ ชงจังหรีด   ตรวจรายงานการประชุม 

กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน 
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ภาพบรรยากาศการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมาครั้งที่ 12/2566 
วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566 

ณ  ห้องประชุมพฤกษ์สาธร ชั้น 3  ศูนย์อนามัยท่ี 9 นครราชสีมา 
 
 
 
 
 
 

   T 
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